

ที่ กค 0526.5/ ก. 82

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กท 10400

26 สิงหาคม 2543

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถถูกกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2535 ได้บัญญัติให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีได้รับความ
เสียหายต่อร่างกาย ซึ่งหากต่อมากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยตรวจพบว่า
ผู้ประสบภัยไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย เช่น เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ประสบภัย ก็จะ
เรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงินดังกล่าว โดยผู้ประสบภัยซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
มาขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาล ดังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน กระทรวงการคลัง
จึงกำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรณีดังกล่าว ดังนี้


1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมื่อคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารักษา
พยาบาลต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยแล้ว ให้ร้องขอต่อกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัยเพื่อขอคืนต้นฉบับหลักฐานการรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลออกให้กองทุนฯ หรือบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ
หรือบริษัทประกันภัยที่แสดงการรับคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากผู้ประสบภัย

2. หากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกเรียกคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พร้อมด้วยต้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล และใบเสร็จรับเงินจากกองทุนฯ หรือบริษัทประกันภัยตามข้อ 1 ต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้รับรองการใช้สิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้อคืนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถหรือบริษัทประกันภัย

สำหรับกรณีหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาลออกให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถหรือบริษัทประกันภัย ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิขอให้สถานพยาบาลออกใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลให้เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ มนต์วิวัต)

รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง 2

ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง

โทร. 2739573